

Tuần Giáo, ngày 18 tháng 3 năm 2022

\*  
Số -NQ/HU

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY**  
**lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập ứng phó lụt, bão**  
**và tìm kiếm cứu nạn năm 2022**

-----

Trong những năm qua, tình hình thời tiết, thủy văn diễn biến phức tạp, khó lường; mưa, bão, lũ ống, lũ quét... xảy ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh, huyện gây sạt lở đất, ách tắc giao thông, làm thiệt hại không nhỏ về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ban CHQS huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện tích cực tham gia phòng, chống, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, kết quả đạt được như sau:

**I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DIỄN TẬP ỨNG PHÓ BÃO, LỤT VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN**

**1. Ưu điểm**

Hàng năm Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ban CHQS huyện; cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) và Nhân dân nắm chắc Nghị định số 160/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai; Luật số 60/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn, làm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, Nhân dân trên địa bàn huyện hiểu rõ tính chất phức tạp, nguy hiểm và hậu quả do thiên tai gây ra; nhận thức sâu sắc nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, thảm họa - tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị, của LLVT trong thời bình, là trách nhiệm của mọi quân nhân, mọi tổ chức và toàn xã hội; từ đó đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai các cấp; kịp thời xây dựng, bổ sung phương án phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sát tình hình thực tế của địa phương; thực hiện nghiêm tổ chức biên chế, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, làm tốt công tác chuẩn bị về phương tiện, cơ sở vật chất, trang bị theo quy định; tổ chức huấn luyện, luyện tập theo các phương án, không ngừng nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng của các cấp ủy đảng, chính quyền và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, Nhân dân trong xử lý các tình huống.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện hướng dẫn, triển khai cho cấp ủy, chính quyền, LLVT các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến bất thường của thời tiết, thủy văn, tình hình địa bàn; làm tốt công tác thông tin, dự báo, cảnh báo, thông báo kịp thời, chính xác các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra thiên tai; chủ động xây dựng kế hoạch di dân ở các khu vực nguy hiểm, bão lốc, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở... đến nơi an toàn.

Trong xử lý từng tình huống, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, phân công trách nhiệm cụ thể; đồng thời phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tại chỗ, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: *“Lực lượng tại chỗ - Chỉ huy tại chỗ - Phương tiện tại chỗ - Hậu cần tại chỗ”*. Hàng năm cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn (UPLB-TKCN) theo kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, sát tình hình thực tế của địa phương.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm tốt chế độ chính sách và đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sỹ và Nhân dân nhất là các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ UPLB-TKCN, những nơi gian khổ, nguy hiểm theo quy định. Tích cực tham ra giúp đỡ Nhân dân khu vực bị thiên tai nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

## **2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân**

### **2.1. Khuyết điểm, hạn chế**

Công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình và tham mưu, đề xuất trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn có lúc, có cơ sở chưa chủ động, kịp thời.

Phương tiện, trang bị kỹ thuật và thông tin liên lạc bảo đảm cho nhiệm vụ UPLB-TKCN còn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền về các hoạt động luyện tập, diễn tập và kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra có lúc, có nơi chưa kịp thời.

## **2.2. Nguyên nhân**

Năng lực quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào thực tiễn cấp mình có cơ sở còn hạn chế.

Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, thống nhất; tham mưu, đề xuất trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn có nội dung chất lượng chưa cao. Một số cán bộ, chiến sỹ còn có tư tưởng chủ quan, đơn giản, xem nhẹ.

## **3. Đánh giá chung**

Những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên; bám sát thực tiễn, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện đồng bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, nổi bật là: chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, nắm chắc diễn biến bất thường của thời tiết, thủy văn và tình hình thực tiễn, làm tốt công tác dự báo, cảnh báo, thông tin, thông báo; hàng năm làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, chỉ đạo các xã, thị trấn diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả thiết thực, hoàn thành 100% kế hoạch, an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, điều hành của chính quyền, trình độ chỉ huy, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ và khả năng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của LLVT huyện.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐIỂN TẬP UPLB-TKCN HUYỆN NĂM 2022**

Năm 2022 và những năm tới, dự báo tình hình khí hậu sẽ có nhiều biến đổi bất thường, gây ra hậu quả phức tạp, khó lường. Trên địa bàn huyện mưa to kèm theo gió lốc có thể xảy ra, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dẫn đến môi trường bị ảnh hưởng; các hoạt động khai thác tài nguyên trái phép còn diễn biến phức tạp..., những vấn đề trên tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn, sự cố, thảm họa, gây sạt lở đất, ách tắc giao thông, làm thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội, đời sống của Nhân dân và hoạt động của LLVT huyện.

Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo chủ yếu như sau:

### **1. Phương hướng, mục tiêu**

Tiếp tục quán triệt, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trong việc tham gia quản lý, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, trang bị theo quy định; nắm chắc diễn biến bất thường của thời tiết, thủy văn, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, tình hình địa bàn; dự kiến các tình huống có thể xảy ra, xác định nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các xã thị trấn, hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức triển khai thực hiện, không để bị động, bất ngờ.

## **2. Nhiệm vụ và giải pháp**

### *\* Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập*

- Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện về diễn tập UPLB-TKCN năm 2022; Ban CHQS huyện giúp UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc, khung diễn tập; quán triệt, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn, triển khai xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện (*chuẩn bị tốt nội dung của các hội nghị, các tình huống, các vai diễn*), đúng nội dung, sát yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương.

- Lãnh đạo, chỉ đạo Ban CHQS huyện giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho diễn tập (*lực lượng, thành phần tham gia diễn tập theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo*); làm tốt công tác huấn luyện, luyện tập phần cơ chế và thực binh.

- Lãnh đạo, chỉ đạo Ban CHQS huyện làm tốt công tác chuẩn bị địa điểm diễn tập phần cơ chế; thao trường diễn tập phần thực binh và cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện kỹ thuật. Xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm cho diễn tập, mua mới một số trang, thiết bị, cơ sở vật chất, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả thiết thực.

### *\* Trong luyện tập và diễn tập*

- Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng thứ tự, nội dung theo quy định của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Điện Biên, theo văn kiện diễn tập của Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập UPLB-TKCN của huyện năm 2022. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền (xã Chiềng Đông, Chiềng Sinh), các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng, đơn vị có liên quan thực hiện đúng nội dung, đúng kế hoạch để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huấn luyện, luyện tập theo đúng chương trình, kế hoạch huấn luyện phục vụ diễn tập ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, chuẩn bị tốt mọi mặt trước khi tiến hành diễn tập.

- Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của cấp trên, vận dụng sáng tạo vào nhiệm vụ diễn tập UPLB-TKCN sát với tình hình địa bàn, phù hợp với tổ chức biên chế. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập, nhằm động viên các cấp, các ngành, các tổ chức; nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể và tính sáng tạo của các lực lượng trong diễn tập UPLB-TKCN; bảo đảm cho cuộc diễn tập đạt kết quả tốt cả về nội dung, phương châm và phương pháp.

- Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra trong luyện tập. Kịp thời uốn nắn, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Sau mỗi giai đoạn luyện tập, kịp thời chỉ đạo rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung nội dung văn kiện, phương pháp huấn luyện ở các cấp cho phù hợp, sát thực, hiệu quả.

- Chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu cả trước, trong và sau diễn tập. Quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành kỷ luật, nhất là đối với các lực lượng tham gia diễn tập.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong diễn tập UPLB-TKCN; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những diễn biến tư tưởng tiêu cực nảy sinh trong quá trình diễn tập. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động luyện tập, diễn tập, đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu của Cuộc diễn tập UPLB-TKCN.

- Lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng nguồn ngân sách, kinh phí, bảo đảm cho nhiệm vụ diễn tập đúng mục đích, tiết kiệm, thanh quyết toán đúng luật ngân sách; bảo đảm đầy đủ trang bị vật chất hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ diễn tập theo kế hoạch, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập UPLB-TKCN huyện năm 2022.

*\* Sau diễn tập*

- Chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm tra thao trường, thu hồi phương tiện, vật chất, trang bị, bàn giao cụ thể, chặt chẽ đúng quy định, không để xảy ra mất mát, thất thoát, hư hỏng; đồng thời, xây dựng kế hoạch đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả những trang, thiết bị đã mua sắm phục vụ diễn tập UPLB-TKCN trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; giải quyết các vấn đề liên quan đến vật chất, tài sản của Nhân dân sau diễn tập.

- Lãnh đạo chặt chẽ việc giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các lực lượng tham gia diễn tập, nhất là lực lượng Dân quân theo đúng Luật Dân quân Tự vệ. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ thấp trong quá trình diễn tập UPLB-TKCN. Tổ chức đưa các thành phần tham gia diễn tập trở về đơn vị, địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối.

- Kết thúc diễn tập UPLB-TKCN, Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, khuyết điểm, hạn chế, rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện văn kiện diễn tập; lưu giữ văn kiện, tài liệu cuộc diễn tập theo đúng quy định. Phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của trên về phòng, chống thiên tai.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền kết quả cuộc diễn tập, quán triệt, triển khai các nhiệm vụ tiếp theo, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2022.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trên cương vị chức trách được giao, có trách nhiệm chỉ đạo quán triệt, triển khai và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

2. Các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập quán triệt Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, ra nghị quyết lãnh đạo cấp mình, xây dựng kế hoạch sát tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, tạo sự thống nhất và quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập UPLB-TKCN năm 2022.

3. Giao Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này phổ biến đến Chi bộ./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Đảng ủy QS tỉnh,
- TT HU, TT HĐND, LĐ UBND,
- Các ban Đảng, VPHU,
- MTTQ và đoàn thể huyện,
- Các đ/c Huyện ủy viên,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**

**Lò Văn Cường**